

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนอาหารกลางวัน
และทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดที่ถูกไฟไหม้
ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจธรรมศาสตร์ สู่วิทยาลัยบ้านขุนแม่หยอด”
ต่อยุทธศาสตร์ทำกิจกรรมจิตอาสาของประชาคมธรรมศาสตร์

ศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการ “ธารน้ำใจธรรมศาสตร์ สู่วิทยาลัยบ้านขุนแม่หยอด” หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนทั้งหลังเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ทำให้อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกไฟไหม้เสียหาย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียน โรงเรียนขาดปัจจัยในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าได้รวบรวมเงินบริจาค และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนและนักเรียนทุกคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าคณะเดินทางโครงการ “ธารน้ำใจธรรมศาสตร์ สู่วิทยาลัยบ้านขุนแม่หยอด” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางได้รับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ของอำเภอแม่แจ่มว่า โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนทั้งหลัง ทำให้อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถูกไฟไหม้เสียหาย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียน โรงเรียนขาดปัจจัยในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ศูนย์ประสานงานฯ จึงได้ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ด้วยการประสานงานและระดมทุนจากภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดต่อไป จึงได้จัดทำโครงการธารน้ำใจธรรมศาสตร์ สู่วิทยาลัยบ้านขุนแม่หยอด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยเพลิงไหม้อาคารเรียนในครั้งนี้ โดยมีได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด เป็นการระดมทุนจากศิษย์เก่า และจากประชาชนในจังหวัดลำปางที่บริจาคในกล่องรับบริจาคที่กาดกองต้าด้วย

นางสาวสุภาณี แก้วมณี ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะฝ่ายระดมทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เริ่มรับบริจาคเงินทุนเข้าโครงการ “ธารน้ำใจธรรมศาสตร์ สู่วิทยาลัยบ้านขุนแม่หยอด” ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เงินบริจาคกว่า 70,000 บาท รวมกับที่นักศึกษาชมรมทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตั้งกล่องรับบริจาคที่กาดกองต้าอีก 10,000 บาท โดยจัดเป็นเงินบริจาคเข้ากองทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน 18,000 บาท สมทบเข้ากองทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 10,000 บาท ที่เหลือได้จัดซื้อกระเป๋าเป้สำหรับนักเรียนทุกคนจำนวน 108 ใบ พร้อมอุปกรณ์การเรียนของแต่ละคน นอกจากนี้ ยังได้จัดซื้ออุปกรณ์การสอนส่วนกลาง อุปกรณ์กีฬา หนังสือ

เข้าห้องสมุด ทั้งยังมีผู้บริจาคเสื้อผ้า ตุ๊กตา หนังสืออ่านเล่นเข้าสมทบโครงการนี้ด้วยจำนวนมาก ซึ่งนอกจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินทางไปมอบแล้ว ยังมีตัวแทนนักศึกษาจากชมรมทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กลุ่มกิจกรรมโตมแพรว และนายเพชร คำภีระ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีปัจจุบัน ร่วมเดินทางไปด้วย

นายไกรลาศ กันทาแจ่ม หัวหน้าหมวดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวในตอนท้ายว่าศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคเหนือ ทั้งในรูปแบบการระดมทุน การรับบริจาคสิ่งของ การจัดทำอีเอ็มบอล แล้วประสานงานลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับประชาชน จนสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวยังคงทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ##









